



Được cơ quan ngoại giao tiếp nhận

Được Cơ quan Di trú Thụy Điển tiếp nhận

Để được cơ quan có thẩm quyền điền vào

Số hồ sơ hoặc số nhật ký	Chữ ký
--------------------------	--------

Yêu cầu quyết định vụ việc

Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu quyết định tạm ứng hợp của bạn nếu đã hơn sáu tháng trôi qua kể từ khi bạn nộp đơn. Trong tạm ứng hợp nộp đơn xin giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú cho công dân nước thứ ba tạm ứng trú từ các nước EU khác, bạn có thể yêu cầu giải quyết tạm ứng hợp của mình bốn tháng kể từ thời điểm bạn nộp đơn. Trong tạm ứng hợp nộp đơn xin thẻ xanh EU, thời hạn 90 ngày kể từ thời điểm bạn nộp đơn sẽ được áp dụng.

Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ quyết định tạm ứng hợp của bạn hoặc từ chối yêu cầu của bạn trong vòng bốn tuần. Các quyết định về yêu cầu của bạn có thể được thực hiện thông qua quá trình xử lý tự động.

Xin lưu ý rằng Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ không xử lý yêu cầu của bạn nếu bạn gửi yêu cầu trú ẩn khi khoảng thời gian áp dụng trôi qua. Bạn chỉ có thể gửi yêu cầu một lần trong thời gian Cơ quan Di trú Thụy Điển xử lý tạm ứng hợp của bạn.

Bạn có thể quét biểu mẫu đã điền và ký tên rồi gửi email tới Migrationsverket@migrationsverket.se

hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cơ quan Di trú Thụy Điển, 601 70 Norrköping.

Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu này và biết thêm thông tin tại www.migrationsverket.se. Vui lòng điền vào biểu mẫu trên máy tính, nó tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi xử lý.

1. Dữ liệu cá nhân (đối với người bị áp dụng tạm ứng hợp)

Họ	Tên (tất cả)
Ngày sinh/số an sinh xã hội (YYYYMMDD-NNNN)	Bất kỳ số hồ sơ nào với Cơ quan Di trú Thụy Điển
Địa chỉ (đường, mã bưu chính, thành phố)	
Địa chỉ email	Số điện thoại

2. Tạm ứng hợp tôi yêu cầu được giải quyết

<input type="checkbox"/> Giấy phép cư trú và làm việc	<input type="checkbox"/> Quyền cư trú
<input type="checkbox"/> Quyền công dân	<input type="checkbox"/> Khác

3. Những người đồng nộp đơn cũng yêu cầu phán quyết

Yêu cầu của bạn cũng bao gồm cả con cái vị thành niên của bạn đang có vụ việc với Cơ quan Di trú Thụy Điển. Một thành viên trong gia đình trên 18 tuổi phải gửi yêu cầu riêng của họ nếu bạn không đại diện cho họ với tư cách là người đại diện. Nếu là người đại diện thì phải kèm theo giấy ủy quyền.

Tên	Ev. số hồ sơ tại Cơ quan Di trú	Vấn đề áp dụng yêu cầu

4. Địa chỉ gửi quyết định

--

5. Chữ ký

Địa điểm và ngày	Chữ ký (đối với trẻ vị thành niên, chữ ký của người giám hộ)